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Borgarráð

       

Svar við fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um lóðaúthlutanir fjöleignarhúsa

Á fundi borgarráðs þann 15.10.2020 var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn áheyrnarfulltrúa 
Miðflokksins:
„Hvað hefur borgin úthlutað mörgum lóðum frá 1. júní 2018 til dagsins í dag fyrir 
fjöleignahús með fleiri en 5 íbúðir, hvaða lóðir eru það, hverjir fengu lóðunum úthlutað og á 
hvaða byggingarstigi eru húsin?"

Fyrirspurninni var vísað til umsagnar fjármála- og áhættustýringarsviðs.
Svar við fyrirspurn.

Óli Jón Hertervig
skrifstofustjóri eignaskrifstofu




